

จีนและกัมพูชาเตรียมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา - จีน

จีนและกัมพูชาเตรียมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา - จีน (Cambodia-China FTA) หลังการเจรจาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกสร้างความร่วมมือเพื่อขยายการค้าการลงทุน และธุรกิจบริการ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นาย Sok Sopheap รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา - จีน กล่าวว่า ผลจากการเจรจาในครั้งนี้ ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันในรายละเอียดทั้งในด้านทางเทคนิคและกฎหมายภายใต้กรอบเจรจาดังกล่าว โดยครอบคลุมรายการสินค้าจากประเทศจีนส่งออกมายังกัมพูชาจำนวนกว่า 9,500 รายการ และสินค้าจากกัมพูชาที่จะส่งออกไปประเทศจีนกว่า 10,000 รายการ ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามในเร็วๆ นี้ และข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับ

โดยสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกัมพูชากว่า 340 รายการ อาทิเช่น พริกไทย พริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระเทียม น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น หอยแมลงภู่ ปู ปลา และผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งร้อยละ 95 ของสินค้าในกลุ่มนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเมื่อข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้ และที่เหลืออีกร้อยละ 5 จะได้รับการยกเว้นตามภายในระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ ในระหว่างการเจรจាកัมพูชาพยายามผลักดันให้เพิ่มเติมสินค้าข้าวสาร ยางธรรมชาติ ยาสูบ แป้ง ผลิตภัณฑ์กระดาษ และน้ำตาล ให้รวมอยู่ในรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีด้วย เพราะปัจจุบันแม้ว่าสินค้านี้ดังกล่าวจะอยู่ในโควตานำเข้าแล้วก็ตาม แต่ปริมาณที่นอกเหนือจากโควตาที่กำหนดยังคงต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ปกติ สำหรับสินค้าในกลุ่มประเภทชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์นั้น ยังคงต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป สำหรับกัมพูชาซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด ดังนั้นด้วยสถานะนี้ กัมพูชาสามารถค่อยๆ ลดอัตราภาษีศุลกากรที่ละขั้นตอนสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนได้ โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี ไปจนถึงถึง 20 ปีในการปรับอัตราภาษีให้เป็นศูนย์ต่อไป ทั้งนี้ นาย Sopheap มีความเห็นว่า ข้อตกลงฯ ดังกล่าวจะส่งผลให้มีการเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และฟาร์มปศุสัตว์ ทั้งจากนักลงทุนจีนเองและจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องการจะส่งออกไปจีน ซึ่งส่งผลให้มีการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ทางภาษีให้กับรัฐบาลกัมพูชามากขึ้นด้วย



จากการเปิดการค้าเสรีกัมพูชา - จีน ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ทำให้กัมพูชาสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้หลากหลายมากขึ้น ปริมาณการส่งออกไปจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อปีหรือมากกว่าหากมีนโยบายที่จะสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น เมื่อปี 2019 ที่ผ่านการค้าระหว่างกัมพูชา-จีน มีมูลค่า 9.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29 จากมูลค่า 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2018

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย

1. สำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการจะผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน การเข้ามาตั้งฐานการผลิตใน กัมพูชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบ Cambodia-China FTA ได้

2. รายการสินค้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีทันทีหลังจากข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้ เป็นสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนั้น ในอนาคตกัมพูชาจะเน้นการผลิตสินค้าในกลุ่มนี้เพื่อส่งออกให้ได้ปริมาณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศยังมีไม่มากพอ จึงยังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายธุรกิจ นำ know how และความรู้ความชำนาญต่างๆ เข้าไปในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการร่วมทุนหรือการเป็น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

30 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและจีนมีมูลค่า 9.42 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 27.29% จาก 7.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ข้อมูลจากสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญแสดงให้เห็นว่า